



๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

เรียน นายอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ซีดี	จำนวน	ชุด
๒. แผ่นพับ	จำนวน	ชุด
๓. โปสเตอร์	จำนวน	ชุด

ตามที่รัฐบาล ได้ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นสินค้าพื้นฐานสำคัญของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงทางอาหาร โดยต้องการให้เม็ดเงินถึงมือเกษตรกรโดยตรง และเนื่องด้วยราคาข้าวในตลาดโลกปรับตัวลดลง ประกอบกับรัฐบาลต้องรักษาวินัยทางการคลัง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ข้าวเปลือกเจ้า ความชื้นไม่เกิน ๑๕ % จากราคาตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นราคาตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท และข้าวเปลือกชนิดอื่น ๆ ปรับลด ๒๐ % จากราคาที่กำหนดไว้เดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และจำกัดวงเงินรับจำนำของเกษตรกรแต่ละครัวเรือนจากเดิมไม่จำกัดจำนวน เป็นไม่เกินครัวเรือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป นั้น

จังหวัดขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือก เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและความจำเป็นของรัฐบาลในการปรับราคารับจำนำดังกล่าว จึงได้จัดทำชุดประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ประกอบด้วย แผ่นพับ โปสเตอร์ และแผ่นซีดี (สามารถเปิดรับชมได้ทั้งภาพพร้อมเสียง และเปิดฟังเสียงอย่างเดียว) ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอให้อำเภอ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจกจ่ายชุดประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานีวิทยุชุมชน ในเขตพื้นที่ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ดังนี้

จำนวนแจกจ่าย	อำเภอ	อปท.	สถานศึกษา	หมู่บ้าน	วิทยุชุมชน	หมายเหตุ
แผ่นพับ	๒๐	๘	๒	๓๐	๑	ขอให้ดำเนินการแจกจ่ายให้ถึงสถานศึกษา หมู่บ้าน และวิทยุชุมชน โดยเร็ว
ซีดี	๑	๑	๑	๑	๑	
โปสเตอร์	๓	๑	๑	๓	๑	

๒. ประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และสถานีวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับจากจังหวัดให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๓. มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดซีดีตามหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้เกษตรกร
ในหมู่บ้านได้รับฟังเป็นประจำและต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ติดโปสเตอร์ บริเวณศาลาประชาคม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
หรือที่ชุมชน ในส่วนของแผ่นพับ ขอให้กระจายให้ครอบคลุมกลุ่มองค์กร และภาคส่วนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน

๔. ขอความร่วมมือวิทยุชุมชนในพื้นที่ เปิดซีดีตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกร
ได้รับฟังเป็นประจำและต่อเนื่อง

๕. แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ พิจารณา
สอดแทรกเนื้อหาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในการจัดประชุม อบรม และสัมมนาของส่วนราชการ หน่วยงาน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเปิดซีดีให้ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาได้รับชม

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงขอให้นายอำเภอ เร่งรัด
และติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุกกระยะด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร./โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๑๕๑๕